



วิทยาลัยการโรงแรม และการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง

College of Hospitality & Tourism
Rajamangala University
of
Technology Srivijaya
of Trang



วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

วิชาเอก	คุณสมบัตินักศึกษา	วุฒิที่ได้รับ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี		
1.สาขาวิชาการบัญชี	น.6 คุณสมบัติการเทียบ และ ปวช.สาขาบริหารธุรกิจ, การบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	
2.สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว	น.6 คุณสมบัติการเทียบ และ ปวช.สาขาการโรงแรม และการท่องเที่ยวหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	
3.สาขาวิชาการโรงแรม	น.6 คุณสมบัติการเทียบ และ ปวช.สาขาการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	
4.สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล	น.6 คุณสมบัติการเทียบ	
หลักสูตรปริญญาตรี เกียรตินิยม		
1.สาขาวิชาการบัญชี	ปวช.สาขาบริหารธุรกิจการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	
2.สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว	ปวช.สาขาการโรงแรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	

ติดต่อขอใบสมัครเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
179 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ฟ้าต อําเภอสวีเกา จังหวัดตรัง 92150
โทรศัพท์ 0 7520 4062 : โทรสาร 0 7520 4062
E-mail: admission_trang@hotmail.com
http://www.trang.rmutsv.ac.th/regis/admission



สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (Bachelor of Arts Program in Hotel) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Bachelor of Arts Program in Hotel and Tourism) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปีและหลักสูตรเทียบโอน

จุดเด่นของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตใหม่ความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการ โดยการพัฒนาวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าด้วยกัน เพื่อให้บัณฑิตฯ ได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านความคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และฝึกฝนประสบการณ์ โดยการศึกษาปฏิบัติภายในและภายนอกสถานประกอบการ

โอกาสทางวิชาชีพ

นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว จะได้รับบัตรสมาชิกสหวิชาชีพ ซึ่งสามารถนำเพื่อเข้าได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ได้ถูกต้องตามกฎหมาย พนักงานโรงแรม พนักงานต้อนรับสายการบิน พนักงานทั่วไปในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ผู้ประสานงานการประชุม นิทรรศการ และจัดแสดงสินค้าและประกอบอาชีพอิสระ

สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว



สาขาบริหารธุรกิจ

- หลักสูตรบริหารบัณฑิต (Bachelor of Accountancy Program) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปีและหลักสูตรเทียบโอน

จุดเด่นของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตใหม่พร้อมเข้าสู่วิชาชีพบัญชีโดยมีการเรียนการสอนที่เน้นด้านการจัดทำบัญชี สามารถวิเคราะห์และแปลความหมายของงบการเงิน ได้ ด้านภาษาอิงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และยังมีมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อรองรับ ABC นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้ฝึกงานหรือสหกิจศึกษาที่องค์กรภายนอก เพื่อศึกษาปฏิบัติให้เหมาะสมกับการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ

โอกาสทางวิชาชีพ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร นักบัญชี ผู้ทำบัญชีบริษัทที่ปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากร พนักงานธนาคาร หรือสถาบันการเงินต่างๆ นักออกแบบและพัฒนาระบบบัญชี นักวิเคราะห์ด้านการเงินหลักทรัพย์และการลงทุนเจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในของภาครัฐและเอกชน ข้าราชการทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชีและประกอบธุรกิจอาชีพอิสระที่สามารถรองรับธุรกิจในกลุ่มประเทศ ASEAN อย่างเสรี

สาขาบริหารธุรกิจ



สาขาภาษาต่างประเทศ

- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (Bachelor of Arts Program in English for International Communication) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

จุดเด่นของหลักสูตร

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความจำเป็นอย่างมากในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการธุรกิจ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จึงจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ การฟังการพูดการอ่านการเขียนในระดับเริ่มต้น ไปจนถึงสูงรวมทั้งระดับ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับ ทักษะเฉพาะสาขาวิชา ประกอบด้วย วรรณคดีภาษาและวัฒนธรรม การแปลภาษาศาสตร์ และทักษะทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรม การแปลภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ การนำเสนอทางธุรกิจวิชาการ/ การสื่อสารภาษาอังกฤษในวงการบันเทิง นอกจากนี้ นักศึกษายังได้ฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษาเพื่อฝึกฝนประสบการณ์จากหน่วยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

โอกาสทางวิชาชีพ

เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ ชนชากร ธุรกิจด้านการบริการ ธุรกิจด้านการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ในองค์กร และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะภาษา เช่น ครู อาจารย์ (เมื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป) นักวิชาการด้านภาษา มีคุณวุฒิเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ พนักงานต้อนรับสายการบิน พนักงานแปลหรือสาขาวิชาชีพต่างๆอีกมากมายที่ต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ

สาขาภาษาต่างประเทศ

